



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลำดับที่ ๑๕ - ๒๑ และ ๒๓ - ๒๕ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินฯ	เลขประจำตัวสอบแข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา และสถานที่
๑	๒๕	นางสาวณิชากัทร เลหาสุรโยธิน	การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ห้อง ๑ ชั้น ๖ อาคารอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๒	๑๘	นางสาวชยาพร ศิกษมัต	
๓	๑๗	นางสาวนนทิกา บุญเรืองขาว	
๔	๒๐	นายปุรเศรษฐ์ กลั่นทรานนท์	
๕	๒๓	นางสาวเกศกนก ดันโพธิ์โต	
๖	๑๙	นางสาววราภรณ์ สายราษฎร์	
หมายเหตุ : ๑.ขอให้ผู้เข้ารับการประเมินมารายงานตัวก่อนเข้ารับการประเมิน ในเวลา ๑๒.๓๐ น - ๑๒.๔๕ น. ๒.ขอให้ผู้เข้ารับการประเมินนำเอกสารหลักฐานในการสมัคร (ฉบับจริง) มาแสดงในวันประเมินด้วย			

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่เข้ารับการประเมินตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในครั้งนี้

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงมีอยู่ และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จึงขอความร่วมมือผู้สมัครสอบทำแบบสอบถามประเมินผลความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยขอให้ตอบคำถามตามความเป็นจริงก่อนวันที่เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (วันสอบสัมภาษณ์) ยกเว้นกรณีผู้สมัครสอบติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยวิธี real-time RT-PCR ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ทราบก่อนวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะได้ดำเนินการให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะประกาศขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.personnel.ops.go.th หัวข้อ : ข่าวข้าราชการ และจะบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการในวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การเข้าระบบไลน์ในการเตรียมประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



ขอให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เมื่อสแกน QR CORE แล้ว โปรดระบุ ชื่อ-สกุล ทุกขั้นตอนของการเข้า LINE OpenChat (เช่น ปิยะ นพกาญจน์)
พร้อมทั้งแสดงภาพโปรไฟล์เป็นภาพใบหน้าของตนเอง